

Phân loại và Yêu cầu Chuyển trường Do khó khăn

Phân loại	Mô tả	Tài liệu Bắt buộc	Ai Cung cấp Tài liệu	Tài liệu KHÔNG được Chấp nhận	Tài liệu Không bắt buộc
Thay đổi Hoàn cảnh: <i>Thay đổi Nơi cư trú của Học sinh</i>	Học sinh chuyển tới nơi cư trú khác. Khoảng cách từ nhà đến trường phải xa hơn ít nhất hai dặm tại nơi cư trú mới so với nơi cư trú trước đó.	Bằng chứng về nơi cư trú mới ở dạng hóa đơn từ công ty có ghi địa chỉ của quý vị (như hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, khoản trả góp thế chấp/cho thuê, thuế tài sản)	Gia đình	Thư từ cá nhân hoặc thư từ từ các cá nhân sẽ không được chấp nhận. Các hóa đơn không liên quan đến nơi cư trú như bảo hiểm ô tô.	Tuyến đường theo Google Maps (khoảng cách và thời gian di chuyển) từ nơi cư trú trước đây và hiện tại tới trường vào thời điểm đi học.
Thay đổi Hoàn cảnh: <i>Thay đổi Quyền giám hộ Học sinh</i>	Học sinh đang được cha mẹ/người giám hộ khác giám hộ và không thể tiếp tục theo học tại trường hiện tại do sự thay đổi này.	Tài liệu do tòa án cấp có chữ ký của thẩm phán thể hiện lệnh giám hộ tạm thời hoặc lâu dài.	Gia đình	Thư xác nhận giám hộ có công chứng.	
Thay đổi Hoàn cảnh: <i>Thay đổi Người chăm sóc</i>	Học sinh có người chăm sóc trải qua thay đổi về hoàn cảnh mà có ảnh hưởng đến việc đi lại hoặc chăm sóc học sinh và học sinh không thể tiếp tục theo học trường hiện tại.	Tài liệu cho thấy có thay đổi trong việc chăm sóc trẻ em. Tùy chọn về tài liệu rất khác nhau tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ có thể bao gồm phiếu lương từ công việc mới hoặc hồ sơ có ghi sự thay đổi về ghi danh của anh chị lớn hơn.	Gia đình		
Thay đổi Hoàn cảnh: <i>Thay đổi Phương tiện đi lại</i>	Phương tiện đi lại đến/rời trường do trường hoặc gia đình cung cấp đã thay đổi hoặc không còn nữa, khiến học sinh không thể thường xuyên tới trường.	Tài liệu chứng minh sự thay đổi phương tiện đi lại hoặc bằng chứng cho thấy thời gian đi xe buýt nhiều hơn 90 phút, một chiều. Nếu là thay đổi về việc duy trì/ lộ trình xe buýt trường học, hãy gửi kèm thông tin lộ trình tuyến xe buýt cũ và thông tin lộ trình tuyến xe buýt mới.	Gia đình và/hoặc Trường học		
Sức khỏe: Sức khỏe Thể chất	Học sinh có nhu cầu sức khỏe thể chất được ghi nhận là bị ảnh hưởng tiêu cực do việc ghi danh vào trường hiện tại.	Tài liệu từ bác sĩ nêu rõ rằng việc học tại trường hiện tại đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất của học sinh.	Gia đình và/hoặc Trường học		

Sức khỏe: Sức khỏe Tâm thần	Học sinh có nhu cầu về sức khỏe tâm thần được ghi nhận bị ảnh hưởng tiêu cực do việc ghi danh vào trường hiện tại.	Tài liệu từ bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý nêu rõ rằng việc học tại trường hiện tại đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của học sinh.	Gia đình và/hoặc Trường học		
An toàn: An toàn Thể chất – Trong Khuôn viên trường	Học sinh đang gặp nguy hiểm về thể chất do các vấn đề được ghi nhận trong khuôn viên trường với một hoặc nhiều học sinh tại trường hiện tại. Gia đình, nhà trường và học sinh đều đồng ý rằng việc chuyển trường là vì lợi ích tốt nhất của học sinh. Học sinh cần trao đổi với nhân viên xã hội hoặc cố vấn của trường để bày tỏ ý kiến trung thực. Các nỗ lực giải quyết vấn đề ở cấp trường đã được thực hiện nhưng hầu như không có tiến triển.	Tài liệu về các mối đe dọa hoặc tổn hại thể chất dưới dạng báo cáo sự cố tại trường, video, tin nhắn và/hoặc bài đăng trên mạng xã hội.	Trường học là bắt buộc; Gia đình có thể cung cấp thêm thông tin		Báo cáo của cảnh sát hoặc sổ mục, lệnh cấm
An toàn: An toàn Thể chất – Ngoài Khuôn viên trường	Học sinh gặp nguy hiểm về thể chất do có vấn đề ngoài khuôn viên trường với một hoặc nhiều cá nhân. Gia đình, nhà trường và học sinh đều đồng ý rằng việc chuyển trường là vì lợi ích tốt nhất của học sinh. Học sinh cần trao đổi với nhân viên xã hội hoặc cố vấn của trường để bày tỏ ý kiến trung thực. Các nỗ lực giải quyết vấn đề ở cấp trường đã được thực hiện nhưng hầu như không có tiến triển.	Tài liệu về các mối đe dọa hoặc tổn hại thể chất dưới dạng báo cáo sự cố tại trường, video, tin nhắn và/hoặc bài đăng trên mạng xã hội.	Gia đình là bắt buộc; Nhà trường có thể cung cấp thêm thông tin		Báo cáo của cảnh sát hoặc sổ mục, lệnh cấm
Khác	Nếu tình huống của quý vị không phù hợp với bất kỳ phân loại nào trong số này, vui lòng chọn mục khác và giải thích chi tiết lý do yêu cầu chuyển trường	Dựa trên yêu cầu, nhân viên NOLA-PS sẽ xác định loại giấy tờ nào là bắt buộc. Tất cả các yêu cầu đều sẽ bắt buộc phải có giấy tờ.	Gia đình và/hoặc Trường học		